

HUYỆN ỦY CƯ JÚT
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 200-CV/BTGHU
V/v định hướng nội dung
tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2022

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Cư Jút, ngày 31 tháng 8 năm 2022

- Kính gửi:*
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
 - Các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy,
 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,
 - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện.

Thực hiện Công văn số 1072-CV/BTGTU, ngày 26/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “*V/v định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 9/2022*”.

Thực hiện công tác tuyên truyền trong tháng 9 năm 2022, ngoài việc triển khai tuyên truyền các nội dung đã có văn bản hướng dẫn, định hướng riêng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Về lĩnh vực chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng

Thông tin về các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế: đề nghị Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện bám sát định hướng để xác định nội dung thông tin, tuyên truyền.

Thông tin về các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo tỉnh, huyện: yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện chủ động theo dõi lịch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; hoạt động và nội dung chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Về công tác xây dựng Đảng: (1) Tuyên truyền hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; việc triển khai Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 27/7/2022 của Tỉnh ủy), một số nội dung cụ thể như: Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt Kết luận 34-KL/TW; việc thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp; (2) Việc triển khai thực hiện Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở; (3) Tuyên truyền việc chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2024); (4) tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh, (5) thông tin việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực (tuyên truyền kết quả, bài học, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện); Tuyên truyền việc thực hiện công tác chỉ đạo và triển khai trên địa bàn huyện về việc tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của hoạt động kết nghĩa với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đôn đốc phóng viên tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải thưởng Báo chí về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

2. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội

Thông tin đậm nét tình hình kinh tế - xã hội quý III, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đánh giá, phân tích nguyên nhân những kết quả đạt được, kinh nghiệm, bài học để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022. Một số nội dung trọng tâm; (1) tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; (2) tiến độ, thực trạng việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; (3) kết quả thu hút đầu tư trên tinh thần hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai thực hiện chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến tỷ trọng sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (4) công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; (5) Tuyên truyền phương án thu hồi đất đợt I đối với các hộ dân thuộc dự án khu dân cư tập trung tại tổ dân phố 3, thị trấn EaT'ling.

Lưu ý: Quá trình thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị triển khai các dự án; việc cưỡng chế, giải tỏa cần bám sát các nội dung của cơ quan có thẩm quyền cung cấp; chủ động tuyên truyền các quy định của pháp luật trước và trong quá trình thực hiện; biểu dương các cá nhân tự giác chấp hành trong triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối. Phản bác các thông tin xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề phát sinh để kích động chống phá. Tuyệt đối không khai thác các chi tiết liên quan đến xung đột giữa người dân và chính quyền trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội: (1) Tuyên truyền các văn bản mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ¹; (2) tuyên truyền về những tấm gương sáng về dạy tốt, học tốt, vượt qua khó khăn để dạy và học của các thầy cô giáo, của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn Nhân ngày toàn dân đưa

¹ Nghị quyết số 87/NQ-CP, ngày 18/7/2022 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nghị định số 50/NĐ-CP, ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

trẻ đến trường, Ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023; (3) công tác triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho sự kiện Đắc Nông đăng cai Hội nghị quốc tế về hàng động núi lửa lần thứ 20; việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, huyện; (4) tuyên truyền công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động kích cầu du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

- Thông tin về an toàn thực phẩm, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện. Các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với công tác xoá đói giảm nghèo.

- Trên lĩnh vực y tế: Thông tin nội dung chỉ đạo, biện pháp giải quyết đối với vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế, cán bộ y tế nghỉ việc; tuyên truyền đậm nét việc triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định và mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

- Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Tuyên truyền việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Nội dung tuyên truyền biển, đảo: Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động theo Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắc Nông và Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tại địa bàn huyện.

3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 9/2022

Triển khai nội dung thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 9/2022, như: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022); kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2022); 45 năm Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các địa phương, đơn vị chỉ đạo, hoặc xây dựng kế hoạch thực hiện; xác định phương thức phù hợp để triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan theo các nội dung đã được định hướng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông.

Nơi nhận:

- BTGTU (b/c),
- TT Huyện ủy (b/c),
- Như Kính gửi (t/h),
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu BTGHU.

TRƯỞNG BAN

Hoàng Văn Tám